
BORGARRÁÐ 6. júní 2019: Framhaldsfyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um 
kvartanir sem kunna að hafa borist Strætó bs. frá notendum þjónustunnar - R19050011

Í framhaldi af svari Strætó bs. um fjölda kvartana óskar borgarfulltrúi eftir að fá nánari 
sundurliðun á þessum ábendingum til þriggja ára og upplýsingar um hvort farið hefur verið 
ofan í saumana á þeim með það að markmiði að fækka þeim. Um þetta er spurt vegna þess að 
ábendingum fjölgar aftur árið 2018 frá árinu 2017. Það er sérkennilegt í ljósi þess að í svari 
frá Strætó kemur fram að unnið sé  markvisst með ábendingar og er ábyrgðaraðili settur á 
hverja ábendingu sem tryggir að úrvinnsla hennar eigi sér stað? Loks er óskað upplýsinga um 
hve margar af þessum ábendingum leiði til verulegra úrbóta.


